

Số: 67 /KH-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 3 năm 2022

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.**

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (gọi tắt là Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ); Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn thành phố với các nội dung như sau:

### I. Mục đích, yêu cầu

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương đổi mới công tác cai nghiện ma túy trong tình hình hiện nay.

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Đảm bảo thực hiện đúng các quy trình cai nghiện, chế độ đối với người cai nghiện ma túy; chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy, người tham gia công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý, căn cứ chức năng nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện việc đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại các



cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, đảm bảo đúng quy định.

## **II. Nội dung thực hiện**

1. Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ đến các cấp, các ngành, đoàn thể và đơn vị liên quan nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật và các nội dung của Nghị định bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng; tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, các khu công nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy...; kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở địa phương, cơ sở để nâng cao nhận thức cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, cai nghiện ma túy nhằm giảm sự gia tăng người nghiện ma túy.

3. Tổ chức tập huấn Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các đơn vị, địa phương trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Tổ chức đánh giá nhu cầu thực tiễn của công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân sách theo quy định của pháp luật để tổ chức, triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện và sau cai nghiện ma túy.

5. Tích cực vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tập trung tại các cơ sở cai nghiện ma túy; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

6. Căn cứ điều kiện thực tế và các chính sách, chế độ theo quy định Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, xây dựng, ban hành các chính sách theo thẩm quyền khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; chính sách, chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người kiêm nhiệm làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện công lập và ở cộng đồng; chính sách, chế độ hỗ

trợ người tự nguyện cai nghiện; chế độ đối với người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; chính sách, chế độ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện ma túy.

7. Thường xuyên rà soát, đánh giá, thống kê số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn, đề ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy phù hợp; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tốt quy trình cai nghiện, không ngừng nâng cao chất lượng cai nghiện, hạn chế tình trạng tái nghiện; quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện đảm bảo an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

### **III. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện**

#### **1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả; tổ chức đánh giá nhu cầu thực tiễn của công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn để tham mưu xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân sách theo quy định của pháp luật và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện và sau cai nghiện ma túy.

b) Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và các chính sách, chế độ theo quy định Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, tham mưu xây dựng văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; chính sách, chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người kiêm nhiệm làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện công lập và ở cộng đồng; chính sách, chế độ hỗ trợ người tự nguyện cai nghiện; chế độ đối với người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; chính sách, chế độ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện ma túy.

c) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho các cơ sở cai nghiện công lập.

d) Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật, các nội dung của Nghị định và các văn bản liên quan; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại các quận, huyện, xã phường thị trấn và các cơ sở cai nghiện.

đ) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các Cơ sở cai nghiện ma túy, các quận, huyện xã, phường trong việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy; quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú bảo đảm theo quy định tại Nghị định này và các văn bản có liên quan.

Chỉ đạo các cơ sở cai nghiện ma túy rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại đơn vị để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, đảm bảo cho việc tiếp nhận, quản lý, chữa trị, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn tại cơ sở; chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận đối tượng không xác định được nơi cư trú là người chưa thành niên, người không còn khả năng lao động khi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc.

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, quy trình cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ các cơ quan ban ngành có liên quan, đặc biệt là cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm các quyền của trẻ em khi áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện ma túy.

g) Thực hiện việc cấp phép hoạt động đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện ngoài công lập đủ điều kiện, đình chỉ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện, thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đối với các cơ sở vi phạm theo quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn các Cơ sở cai nghiện ma túy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện việc đăng ký, công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định.

Chỉ đạo các Cơ sở cai nghiện ma túy, Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức dạy văn hóa cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

h) Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. ✓



## 2. Công an thành phố

a) Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Công an các cấp trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp tổ chức đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; truy tìm đối tượng bỏ trốn theo quy định; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có yêu cầu; phối hợp thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác bảo vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế, nội quy của người cai nghiện, cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ của các cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương tổ chức đánh giá, thống kê số lượng người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn để đề ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp.

## 3. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; công bố các cơ sở y tế đủ điều kiện được xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định; chỉ đạo cán bộ y tế tuyến xã, phường, thị trấn trong việc phối hợp lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

c) Nghiên cứu các bài thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy phù hợp; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế của các đơn vị liên quan trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy.

## 4. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định.

b) Hướng dẫn, kiểm tra chất lượng học tập, tổ chức thi và cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình học cho người cai nghiện; thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối

với người sau cai nghiện ma túy.

### **5. Sở Tài chính**

Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách thành phố để thực hiện công tác áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Quy định, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

### **6. Sở Nội vụ**

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo các cấp theo chức năng chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về cai nghiện ma túy và các cơ quan liên quan cùng cấp hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia hoạt động cai nghiện ma túy.

### **7. Sở Tư pháp**

Phối hợp, hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ tình hình thực tiễn, tham mưu xây dựng văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố.

### **8. Sở Thông tin và Truyền thông**

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan cung cấp thông tin công khai về nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; các quy định có liên quan và việc triển khai, thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí của thành phố; các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố; hệ thống Đài truyền thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

### **9. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố**

Chỉ đạo Tòa án nhân dân các quận, huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị, xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo quy định hiện hành.

## **10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên**

Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ban, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, tham gia giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và dự phòng tái nghiện.

## **11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện**

a) Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch và các nội dung của Nghị định đến cán bộ từ quận, huyện đến xã phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận, huyện; tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

b) Tổ chức tập huấn Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

c) Thực hiện việc công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn theo quy định.

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; bố trí nguồn lực cho đơn vị sự nghiệp công lập được lựa chọn để đặt hàng, giao nhiệm vụ và niêm yết công khai danh sách các đơn vị tại trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

d) Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quản lý người nghiện trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Thực hiện việc quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; hỗ trợ, tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

Phân công cán bộ quản lý, theo dõi, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đảm bảo chế độ, chính sách cho người được phân công, giúp đỡ quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng theo quy định.

Bố trí địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện tự nguyện; quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

## **12. Các cơ sở cai nghiện ma túy, Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân**

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên nhằm thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở.

b) Rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện đảm bảo thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, cai nghiện theo quy định.

c) Xây dựng quy trình cai nghiện ma túy đối với các đối tượng cai nghiện ma túy tại cơ sở và thực hiện các chế độ, chính sách cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở theo quy định; thực hiện các biểu mẫu hồ sơ trong việc tiếp nhận, quản lý, chữa trị, cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định này.

d) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

đ) Căn cứ tình hình thực tiễn, phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo tại địa phương tổ chức dạy văn hóa và tổ chức thi học kỳ, kết thúc năm học, chuyển cấp và cấp văn bằng cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.





e) Hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, lập dự toán kinh phí thực hiện công tác cai nghiện ma túy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

#### **IV. Kinh phí thực hiện**

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách chi đảm bảo xã hội hàng năm của thành phố và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

#### **Nơi nhận::**

- Bộ LĐ-TB và XH;
- CT, PCT Lê Khắc Nam;
- Các Sở, ngành, thành viên BCD 799 TP;
- UBND các quận, huyện;
- Chi cục PCTNXH;
- Các Cơ sở CNMT;
- CVP; PCVP Trần Huy Kiên;
- Các phòng: VX; NC&KTGS;
- CV: LĐ;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Khắc Nam**